

**การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กร ร่วมกันรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และข้อบัญญัติอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง สามารถเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารการบริหารงานและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงาน ส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ได้แก่

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... และเรื่อง ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... และเรื่อง ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... โดยมี นายวรเทพ บุญศักดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จำนวน ๓๐ คน

มติที่ประชุม: เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... และเรื่อง ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ผลจากการมีส่วนร่วม: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง จะนำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... และเรื่อง ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ส่งไปประกาศและลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป

